

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2016

**CÔNG VĂN ĐẾN**

SỐ ĐẾN: 155 CVĐ

Ngày: 09 tháng 3 năm 2016

Chuyên: Đ.C. Đ.Đ.

**THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA  
VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ ĐỐI VỚI  
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM**

**Kính gửi:**

..... Trường Đại học Kinh tế quốc dân .....

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Ngân hàng năm 2016 và hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2016, Học viện Ngân hàng quyết định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: **“Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam”**.

**Thời gian dự kiến:** Ngày 10 tháng 5 năm 2016.

**Địa điểm:** Học viện Ngân hàng - 12 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.

**Thành phần tham dự:** Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước; đại diện Ngân hàng Nhà nước; đại diện một số ngân hàng thương mại; giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Ban tổ chức trân trọng mời quý vị tham gia viết bài đóng góp ý kiến (theo đề dẫn hội thảo đính kèm) để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức: PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh - Viện trưởng, Viện NCKH Ngân hàng. Điện thoại: 097.754.7339, Email: anhpth@hvn.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!

**BAN TỔ CHỨC**



TS. Bùi Tín Nghị

-----  
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2016

**ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA  
“VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ ĐỐI VỚI  
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM”**

Là một quốc gia với đặc điểm kinh tế có tỷ trọng khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng lớn, tỷ lệ đói nghèo cao, hoạt động tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam đóng vai trò tích cực trong việc giúp đỡ người nghèo, người có thu nhập thấp tiếp cận các dịch vụ tài chính (tín dụng, tiết kiệm, tư vấn, đào tạo...) để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện vật chất, văn hóa và tinh thần. Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, các tổ chức TCVM đã có những bước tiến đáng ghi nhận, góp phần hoàn thiện các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo đói, cải thiện đời sống cho người dân Việt Nam. Nhằm xây dựng và phát triển hệ thống các tổ chức TCVM nhằm phục vụ người nghèo, các doanh nghiệp siêu nhỏ góp phần thực hiện an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2011 phê duyệt *Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020*. Đề án đã ưu tiên: (i) xây dựng môi trường pháp lý phù hợp với đặc thù của hoạt động TCVM, hoàn thiện những nội dung trong các văn bản hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; (ii) ban hành chính sách thuế, chính sách tín dụng và những quy định liên quan đến phát triển bảo hiểm vi mô; (iii) đẩy mạnh việc tuyên truyền về vai trò và hiệu quả của hoạt động TCVM, tăng cường phổ biến kinh nghiệm và các mô hình hoạt động TCVM hiệu quả.

Song, sự phát triển của các tổ chức TCVM Việt Nam nói riêng và ngành TCVM Việt Nam nói chung vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế. Thứ nhất, hoạt động TCVM Việt Nam mang nặng tính tự phát, hành lang pháp lý cho hoạt động TCVM còn nhiều “khoảng trống”, chưa thực sự có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn. Thứ hai, quy mô hoạt động của các tổ chức TCVM còn hạn chế, số lượng dịch vụ tài chính nghèo nàn, chất lượng dịch vụ thấp. Điều này đã làm giảm đi tiềm năng phát triển khách hàng của các tổ chức TCVM Việt Nam. Thứ ba, hoạt động tín dụng và tiết kiệm chủ yếu phân chia theo khu vực dẫn đến rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản cho các tổ chức TCVM Việt Nam là tương đối cao. Thứ tư, hoạt động quản trị rủi ro và công bố thông tin của các tổ chức TCVM Việt Nam còn rất yếu và chưa thực sự chuyên nghiệp. Thứ năm, sự phối hợp trong hoạt động giữa các tổ chức TCVM cũng như phối hợp với ngành TCVM quốc tế rất yếu kém.

Những nhược điểm này có thể khiến cho hiệu quả hoạt động TCVM suy giảm,

dẫn tới vai trò của ngành TCVM nói chung và các tổ chức TCVM nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực. Ngoài ra, khi nhu cầu về dịch vụ tài chính ngày càng đa dạng phong phú về số lượng và yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cạnh tranh trong nội bộ các tổ chức TCVM ngày càng mạnh mẽ, nếu không có chiến lược phát triển hoạt động của các tổ chức TCVM Việt Nam song hành cùng với các tổ chức tài chính khác trong hệ thống tài chính, ngành TCVM Việt Nam Việt Nam sẽ khó có thể đạt được những mục tiêu tới năm 2020 theo Quyết định 2195/QĐ-TTg.

Từ những ý nghĩa quan trọng nêu trên, Học viện Ngân hàng quyết định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: **“Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam”**.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý vị tham gia viết bài, đóng góp ý kiến để buổi hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp. Nội dung bài viết tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam;
- Sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam;
- Quá trình chuyển đổi các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam;
- Công tác quản trị rủi ro tại các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam;
- Đánh giá thị trường tài chính vi mô Việt Nam;
- Phát triển sản phẩm, dịch vụ cho các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam;
- Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khu vực...
- Hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam;
- Quản lý các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam;
- Những điều kiện và giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam;
- Kinh nghiệm của một số quốc gia và khuyến nghị của các tổ chức quốc tế trong việc quản lý và chuyển đổi các tổ chức TCVM;

**Thời gian tổ chức:** 8:00, ngày 10 tháng 5 năm 2016.

**Thành phần tham dự:** Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước; đại diện Ngân hàng Nhà nước; đại diện một số ngân hàng thương mại; giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Với mong muốn nhận được những ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các lãnh đạo ngân hàng trong và ngoài nước, Ban tổ chức Hội thảo khoa học **“Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam”** trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, đại diện lãnh đạo ngân hàng tham gia viết bài ki yếu và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Bài viết gửi Hội thảo có dung lượng từ 6-15 trang (3000-7500 từ), trình bày trên khổ giấy A4, Font chữ Times New Roman 13. Bài viết được khuyến khích trình bày theo hình thức của một bài báo khoa học như sau:

Tên bài viết;

Tên tác giả/nhóm tác giả;

Tóm tắt;

Giới thiệu;

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu/khung phân tích

Kết quả nghiên cứu;

Kết luận và hàm ý chính sách

**Thời hạn nhận bài:** Trước ngày 15/4/2015;

**Địa chỉ gửi bài viết:**

1. PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh - Viện trưởng, Viện NCKH Ngân hàng. Điện thoại: 097.754.7339, Email: anhpth@hvnh.edu.vn

\*2.ThS. Chu Khánh Lân, Phó trưởng phòng NCKH và tư vấn, Viện NCKH Ngân hàng: (04) 38522974; Di động: 01234120196. Email: [chukhanhlan@yahoo.com.vn](mailto:chukhanhlan@yahoo.com.vn)

Xin trân trọng cảm ơn!



TS. Bùi Lân Nghi